

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY
Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thực hiện thông báo số 405-TB/TU ngày 12/7/2021 của Thường trực Thành ủy Hà Nội “Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố”; trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, miền Trung, một số tỉnh giáp ranh Hà Nội, Thường trực Quận ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ Quận đến cơ sở phải xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND Thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 211-QĐ/QU ngày 05/6/2021 của BTV Quận ủy.

2. UBND Quận tiếp tục chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc tạm dừng các dịch vụ, hoạt động có nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng như: nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), cửa hàng cắt tóc, gội đầu, chợ cóc, chợ tạm, khu vui chơi, công viên và các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời.

Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn Quận, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, gán trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu địa phương, đơn vị và các lực lượng chức năng; Các đơn vị thuộc Quận theo chức năng nhiệm vụ phối hợp tốt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh vào Thành phố trên địa bàn Quận.

Chỉ đạo cơ quan y tế, các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc cách ly người từ vùng dịch về, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày đối với người đi từ vùng dịch về. Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh và tại các cơ sở cách ly tập trung F1 nhằm không để lây nhiễm chéo. Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị vật tư y tế; nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong mọi tình huống. Rà soát, kích hoạt 100% các khu cách ly tập trung của Quận để có thể tiếp nhận ngay khi có yêu cầu.

Xây dựng các phương án phong tỏa một khu vực hoặc một địa bàn có quy mô cấp phường; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các địa phương khác trong việc phong tỏa diện rộng để phòng, chống dịch, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo chặt chẽ việc tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6: đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo nội dung Kế hoạch của Thành phố về tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6, đồng thời triển khai các phương án phòng chống dịch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh.

2. Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH từ Quận đến cơ sở

Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt bằng nhiều hình thức, nhất là tại các khu dân cư; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tại phường, các trung tâm thương mại, tòa nhà chung cư ... nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân về công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận chung tay quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, quỹ Vắc-xin phòng chống Covid để đảm bảo nguồn kinh phí để mua vaccine, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch và quan tâm tới lực lượng tham gia trực tiếp tại trung tâm cách li của Quận, các khu vực phòng tỏa trên địa bàn các phường.

3. Đảng ủy các phường tăng cường chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch tại cơ sở, nắm chắc tình hình di biến động về dân cư, quản lý chặt chẽ người về từ các vùng có dịch, nhất là người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương vùng dịch để tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chiến lược phòng chống dịch của Thành phố đó là 5K + vaccine, tuyên truyền bảo đảm an toàn tại các khu vực nguy cơ như nhà máy, công xưởng, cơ sở sản xuất đông người, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại... Vận động người dân không có việc cần thiết không đi ra ngoài, trường hợp cần thiết bắt buộc phải đến với mục đích công vụ, làm việc... phải được cấp có thẩm quyền cho phép và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Văn phòng Quận ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Quận ủy; (để b/c)
- TT HĐND, LH UBND Quận;
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể CT-XH Quận;
- ĐU, UBND 14 phường;
- Lưu.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Le Đức Toàn